

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

M – ถ้างง ไม่น่าใช้เพราะพีโกวิด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... เรียกชื่อให้ดูเท่ๆ หน่อย จริงๆ พีโกวิด ก็คือ CoVID-19 นั่นเอง

เอามาใช้เรียกง่าย ๆ ในภาษาห้องค้า จะได้เข้าบรรยากาศตลาดหุ้น ... แล้วอาจจะไม่ใช่เพราะหุ้น M เท่านั้นที่จะใช้ลี้จั่วหัวแบบนี้ เนื้อเมฆจะรวมไปถึง ตลาด หรือ SET Index ในรอบนี้ด้วยเลย และ อาจจะมีหุ้นใหญ่อีกหลายๆ ตัว... ซึ่งหลายๆ ท่าน ก็อาจจะเกรงๆ กันว่า CoVID-19 ระลอก 2 อาจจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ นั่นเลยแหละว่า ตลาด ถ้างง ก็อาจจะลงด้วยเหตุ นี้ก็ได้หะมั้ง ไม่อย่างนั้น น่าจะขึ้นต่อได้แล้ว เพราะทุกอย่างเหมือนจะเริ่มดีบ้างแล้ว เริ่มเข้าสู่เข้าทางในหลายๆ ส่วนแล้ว... อะไรละ จะทำให้ตลาดหุ้นลง ถ้าไม่ใช่พีโกวิด ก็อย่างทีกล่าว ในเมื่อเราวิเคราะห์ทางเทคนิค จนได้ “ผล” ออกมาแล้ว เราจะไม่ย้อนไปหา “เหตุ” ... แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกัน ที่มองว่า ไม่มีอะไรร้ายๆ แล้ว พีโกวิดก็ไม่น่าจะมีระลอกใหม่ มองว่าตลาดขึ้นหรือแนวโน้มยังอยู่ในทางขึ้น ดังนั้น ผลของท่านที่มองด้านนี้ ก็เลยมองทางขึ้น การอ่อนตัว ก็แค่เพื่อพักตัวแล้วรอขึ้น... ถ้อย่างนั้น ถ้าวรขึ้น ก็ขอให้เห็นก่อนเลยสิว่า ขึ้น แล้วค่อยมาว่ากัน หรือ จะไปไล่ตามซื้อก็ยิ่งได้ แต่ถามว่า ขึ้นถึงไหน ขึ้นได้เท่าไร นั่นแหละปัญหาที่จะต้องคิดต่อ... ในทางเทคนิค คำตอบได้ไปหมดแล้ว ผลของแนวโน้ม ปลายทางของแนวโน้ม ความน่าจะเป็นของตลาด ตอนนี้อยู่ในเงื่อนไขที่แค่กล่าวไว้ทั้งหมด ก็เลยไม่จำเป็นจะต้องไปหาเหตุ เช่นกัน... และต่อให้จะคิดถึงเหตุ ถ้างงลงนะ ก็คงไม่ใช่เรื่องของ CoVID-19 ในระลอก 2 หลอก แค่นี้เรื่องนี้จะ ตลาดคิดไว้เผื่อนานแล้ว.. เกรงว่า อาจจะมาจากเรื่องอื่นๆ มากกว่านะ

ดูตามเกม... เราก็ต้องเล่นตามเกมแก๊งกำไรระยะสั้นไปพลางๆ ก่อน และ อาจจะต้องดู

กันอย่างใกล้ชิดหน่อย เพราะบางที อาจจะมีการเล่นแบบหลอกซื้อหลอกขายให้เราเห็นจนสิ้นไปเลยก็ได้

แนวรับ : ... 53.0-52.0 น่าสะสม ยืน 51.0 ไม่ได้ ก็เลิก

เป้าหมาย : ... 54.5-55.0 แค่นี้คิดจะขาย จริง ๆ ดู 57-58

Price Chart...(M)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น M... หรืออาจจะมีราคาแถวๆ 60 +/- ให้ได้ขายด้วยก็ยิ่งได้ และนั่น ถ้ามาจริงๆ แบบนั้น เราอาจจะมองขายกันได้ก็เลยๆ กว่านั้นก็ยิ่งได้ เรียกว่ามองเป้าหมายระยะกลางๆ ไว้ที่ระดับ 65.0-68.0 ก็ยิ่งได้ดังที่กล่าวไว้แต่ข้างต้นว่า เกมนี้ ต้องตามดูกันอย่างใกล้ชิดหน่อย แนวด้านที่มองๆ ไว้ ก็อาจจะแค่พักๆ แล้วผ่านได้ง่ายๆ ในระยะต่อไป หรือ อาจจะผ่านเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้น... แต่ทั้งหมดนี้ แนวโน้มใหญ่ๆ หรือในโครงสร้างการแกว่งตัวหลักๆ แล้วนั้น เป็นแนวโน้มของขาลงนะ การขึ้นเด้งๆ ที่เราตามอย่างใกล้ชิด ก็เพื่อจะได้ขยับจุดหนีขึ้นตาม หรือ จุดลืกกกำไรไว้ก่อนด้วย.. เกมการแก๊งกำไรในแนวโน้มขึ้น ต้องว่ากันไปทีละขั้น